

เด็งผกก.เมืองโคราช เช่นกระทงลิขสิทธิ์ คดีพลิกต.ญ.15พันผิด บ.ญี่ปุ่นยันไม่ละเมิด

รอง ผบ.ตร.เผย ตัวแทนเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ที่รับมอบอำนาจบริษัทแม่

▶▶▶ ต่อ : ลิขสิทธิ์ - หน้า 11

ลิขสิทธิ์

ที่ญี่ปุ่น เข้าพบ ยันกระทงหน้าหมีไม่เหมือน “ริลัคคุมะ” ทำให้ “ต.ญ.วัย 15” ไม่มีความผิด พลิกเป็นผู้เสียหาย สามารถฟ้องเอาผิดได้ ขณะที่ผช.ภ.3 เช่นคำสั่งย้าย ผกก.เมืองโคราช เช่นกระทงหน้าหมีลิขสิทธิ์ ทางด้านเหยื่อล่อจับการ์ตูนญี่ปุ่นหอบหลักฐานบุกร่องก.ยุติธรรม 300 ราย เชื้อพาดิกรรม เป็นแก๊งเดียวกัน

ความสืบหน้าคดีนี้เรียนหญิงวัย 15 ปี ถูกผู้ทำอ้างเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนดัง พาตำรวจ สก.เมืองนครราชสีมาวางแผนล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ว่าที่ร้อยตรีชนกฤต จิตอารีรัตน์ เลขาอนุการ รว.ยุติธรรมเปิดเผยว่า หลังครอบครัวเด็กหญิงวัย 15 ปี จ.นครราชสีมา ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล่อซื้อและจับกุมกระทงรูปตัวการ์ตูนดังละเมิดลิขสิทธิ์เข้าร้องขอความเป็นธรรมและขอคุ้มครองพยานเนื่องจากถูกข่มขู่ ไม่ให้ดำเนินคดีกับตัวแทนลิขสิทธิ์ระบุว่าหากแจ้งความกลับจะถูกฟ้องข้อหาแจ้งความเท็จและความผิดอื่นนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม สั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาเข้าช่วยเหลือแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีและส่งชุดคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าดูแลความปลอดภัยให้ครอบครัวเด็กหญิงวัย 15 ปีคนดังกล่าวแล้ว

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงกรณีกระทงละเมิดลิขสิทธิ์หลังตัวแทนบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์จำหน่าย

สินค้าของบริษัทซาน-เอ็กซ์ จำกัด บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเข้าพบหรือโดยยืนยันว่ากระทงของเด็กหญิงอายุ 15 ปี ที่ จ.นครราชสีมา ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากตรวจสอบหน้าตาของกระทงดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเหมือนหรือคล้ายตัวการ์ตูน “ริลัคคุมะ” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทซาน-เอ็กซ์แต่อย่างใด ไม่เหมือนทั้งใบหน้า หู ตา และปาก เป็นแค่กระทงรูปหมีธรรมดาทำให้เด็กหญิงอายุ 15 ปี กลับกลายเป็นผู้เสียหาย สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งและอาญา กับนายประจักษ์ โทธิผล ได้รวมถึงได้รับเงินค่าชดเชยกับการถูกดำเนินคดี

“โดยบริษัท เวอร์ริเซ็ค ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทซาน-เอ็กซ์แล้ว ส่วนนายประจักษ์จะเข้าข่ายกรรโชกทรัพย์ ติงหรือแจ้งความเท็จหรือไม่ ยังระบุไม่ได้ ต้องรอสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนแต่ยืนยันว่า จากการตรวจสอบพบว่าบริษัท เวอร์ริเซ็ค ไม่ใช่ตัวแทนลิขสิทธิ์บริษัท ซาน-เอ็กซ์อีกต่อไปแล้ว” พล.ต.อ.วิระชัย กล่าว

และว่า ส่วนตำรวจที่ร่วมจับกุมเด็กหญิงอายุ 15 ปี ที่ทำกระทงรูปการ์ตูนดังกล่าวนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามขั้นตอน หลังรับแจ้งจากผู้ร้อง จากนั้นต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในลักษณะนี้อีก โดยกำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตัวแทนลิขสิทธิ์ให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้

สำหรับขั้นตอนดำเนินการของบริษัท ที.เอ.ซี. ที่เป็นบริษัทเดียว ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ซาน-เอ็กซ์นั้น ถ้ารับแจ้งมีการละเมิดลิขสิทธิ์ จะออกจดหมายเตือนก่อนถึง 2 ครั้ง หากไม่แก้ไข ถึงจะส่งตัวแทนดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนจะมีการดำเนินคดีกับนายประจักษ์ หรือ บริษัท เวอร์ริเซ็ค หรือไม่ เป็นเรื่องของคู่กรณีต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เย็นวันเดียวกัน พล.ต.ท. พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผช.ภ.3 ลงนามในคำสั่งให้ พล.ต.อ.เกษมทร์ เสดาะ ปุตตะ ผกก.สก.เมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา เป็นเวลา 30 วัน และให้ พล.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร รอง ผบ.ภ.จ.นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่ง ผกก.สก.เมืองนครราชสีมาแทน

ขณะที่หน้าห้องพนักงานสอบสวน สก.เมืองนครราชสีมาพบผู้เสียหาย 3 ราย ที่ถูกกลุ่มบุคคลอ้างเป็นตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เดินทางมาพบนายพรเทพ เจริญพงศ์นันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดทีมทนายความอาสาให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ก่อนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนทั้งหมดมีพยานหลักฐานเอกสารข้อความการสนทนาในเฟซบุ๊กระบุถูกกลอุบายให้ประดิษฐ์สิ่งของทั้งกระทงและดอกไม้ ของชำร่วย ช่วงเทศกาลสำคัญ เน้นให้มีรูปการ์ตูนเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และนัดส่งมอบสินค้าในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ก่อนแสดงตนเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงและนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาความผิดพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 ที่ สก.เมืองนครราชสีมา และเรียกเงินแลกกับอิสรภาพตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท

ต่อมา พ.ต.อ.สนธยา รรท.ผกก.สก.เมืองนครราชสีมา เรียกประชุมพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โดยกำชับให้ทำตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย การให้ลี้ภัยของผู้เสียหายต้องมีมูลเหตุและลำดับเหตุการณ์ชัดเจน และพิสูจน์ได้

ด้านนายพรเทพ เจริญพงศ์นันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา เผยว่าจนถึงขณะนี้ผู้เสียหายที่ถูกกล่าวหาละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด 38 ราย เข้าให้การกับพนักงานสอบสวน ก่อนเข้าชั้นตอนร้องทุกข์กล่าวโทษ จากนั้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน ออกหมายเรียกทุกฝ่ายมารับทราบและแก้ข้อกล่าวหา ส่วนผู้เสียหายละเมิดลิขสิทธิ์โคราเอม่อน 16 ราย จากทั้งหมด 38 ราย ก่อนข้างชัดเจน เพราะลิขสิทธิ์โคราเอม่อนหมดอายุความคุ้มครองไปแล้ว ผู้กล่าวหาที่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม การแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนการข่มขู่ขู่ขู่ให้ยอมหรือยอมจะให้ คือ การกรรโชกทรัพย์รวมทั้งการกักขังหน่วงเหนี่ยว ทั้งนี้ สภาทนายความทั่วประเทศจัดทนายความอาสาประจำทุกสถานีตำรวจ ประชาชนที่มีสถานะทั้งโจทก์ จำเลยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีขอรับคำปรึกษาฟรี

